

ด่วนมาก

ที่ นร ๐๒๐๔/ว ๓๒



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๔ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื่อง การมอบอำนาจและช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (CEO)

เรียน กระทรวง ทบวง กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๔/ว ๒๓๒ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่ CEO มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นายกรัฐมนตรี เสนอว่า ตามที่รัฐบาลได้นำเอาระบบผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (CEO) มาทดลองใช้ใน จังหวัดต่าง ๆ รวม ๕ จังหวัดนำร่อง นั้น ปรากฏว่าผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดบางจังหวัด เช่น จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดี ผู้ว่าราชการจังหวัดมีความเข้าใจถึงแนวคิดและวิธีการบริหารจัดการของระบบใหม่ จากการสอบถามภาคเอกชนและภาคราชการมีความพอใจในการ ทำงานร่วมกัน มีการทำงานกันเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง แต่บางจังหวัดก็ยังมีปัญหาอยู่บ้าง เนื่องจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการบริหารแบบนี้ ตลอดจน ไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่าที่ควร ซึ่งกล่าวได้ว่าความสำเร็จของการบริหาร ดังกล่าว สิ่งสำคัญอยู่ที่ความร่วมมือของหน่วยงานของกระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ ในจังหวัดนั้น ๆ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานในจังหวัดนำร่องทั้ง ๕ จังหวัดดังกล่าวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มากยิ่งขึ้น จึงขอให้ดำเนินการดังนี้

๑. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ใช้หลักบริหารในการประสานและร้อยใจข้าราชการทุกฝ่าย ในจังหวัดให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกัน

๒. ให้รัฐมนตรีจัดประชุมชี้แจงข้าราชการในกระทรวงและกรมในสังกัด ซึ่งมีหน่วยงาน อยู่ในจังหวัดนำร่องข้างต้น เพื่อกำชับและทำความเข้าใจกันให้ชัดเจนถึงนโยบายของรัฐบาลในเรื่องนี้ และให้ความร่วมมือสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัด และกำหนดแนวทางการดำเนินการ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องเชื่อมโยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๓. ในส่วนของการบริหารงบประมาณของจังหวัดน่าน ร่อง ฯ ซึ่งสำนักงานประมาณ ได้มอบอำนาจการบริหารงบประมาณให้หัวหน้าส่วนราชการแล้ว ดังนั้น หัวหน้าส่วนราชการจะต้อง มอบอำนาจดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไปโดยเร็ว นอกจากนี้สำนักงานประมาณเห็นสมควรมอบ อำนาจการใช้จ่ายเงินประจำงวดเหลือจ่ายของส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดตามโครงการจังหวัดทดลอง ฯ ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายแล้วให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อมอบให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนำไปใช้ดำเนินการในกิจกรรมซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้นได้ นอกเหนือ จากที่ได้มอบอำนาจไว้แล้ว ซึ่งในเรื่องนี้สำนักงานประมาณได้แจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบแล้ว นั้น เพื่อความรวดเร็ว ขอให้สำนักงานประมาณแจ้งเรื่องดังกล่าวไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่อง ทั้ง ๕ จังหวัด ทราบโดยตรงด้วย

ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการเร่งรัดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔) เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่ CEO ด้วย ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว ลงมติเห็นชอบให้ดำเนินการต่อไป ตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเกษม เครื่องาม)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- 8 ส.ป. 2545

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๖

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔